



# โฟลต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5629

หน้า: B5(ขวา)

Col.Inch: 43

Ad Value: 47,300

PRValue (x3): 141,900

ศิลปิน: สีส

คอลัมน์: นายกระทิงและหญิงฟลอร์: ระทึกสงครามการค้า

## นายกระทิง และหญิงฟลอร์

# ระทึกสงครามการค้า

หนังสือพิมพ์โฟลต์ทูเดย์ 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน ฉบับวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561

●● ดัชนีหุ้นไทยปิด 1,601.42 จุด ลดลง 27.78 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,699.12 ล้านบาท

●● ต่างชาติขาย 1,345.27 ล้านบาท สถาบันขาย 370.88 ล้านบาท พอร์ต บล.ขาย 62.46 ล้านบาท และรายย่อยซื้อ 1,778.61 ล้านบาท

●● หุ้นทั่วโลกลุ้นระทึก วันนี้สหรัฐและจีนเริ่มปรับขึ้นภาษีการค้า ตอบโต้การค้ำระหว่างกัน ประเด็นสงครามการค้าหากยังไม่จบลากยาว จะกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในที่สุด

●● **กรณี ทองเย็น** รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ออกมาย้ำอีกครั้ง สงครามการค้าหลักเงินไหลออกต่อเนื่อง และเลวร้ายสุดจะกระทบกำไรตลาดต่อหุ้น (EPS) ปีหน้าให้ลดลง 30% เล็งหุ้นเป้าหมาย SET ปีนี้ จากเดิมคาด 1,772.48 จุด หากลงไปซื้อขายที่ พี/อี 15 เท่า ก็จะทำให้ดัชนีลงมาเหลือ 1,661 จุด หากพี/อี 15.5 เท่า ดัชนีอยู่ที่ 1,717 จุด

●● **หุ้นบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้** “BEAUTY” ยังดึงหนัก สารพัดข่าวลือ ถ้าโหมเข้ามา ล่ำสุดลงมาซื้อขายที่ 7.20 บาท ลดลงอีก 1.90 บาท หรือ 20.88% วอลุ่มยังแน่นกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท 2 วันหายไป 5.80 บาท/หุ้น กดมาร์เก็ตแคปวูบไป 1.7 หมื่นล้านบาท ทำเอาเอาไม่อยู่ แดมหากปรากฏตามข่าวลือ อาจถูกหน่วยงานกำกับสั่งให้ชี้แจงได้ **สุวิน ไกรภูเบศ** ประธานกรรมการบริหาร ถือว่างงานเข้าเต็มๆ



สุวิน ไกรภูเบศ

●● **กรณี โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)** ที่ออกมาเปิดเผยสินค้าคงคลังหาย 2,100 ล้านบาท ล่ำสุด สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งชี้ให้บอร์ดชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดภายใน 31 ก.ค.นี้

●● **“ทวิฉัตร จุฬางกูร”** เดินหน้าลงทุนถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ล่ำสุดถือใหญ่อันดับ 2 ในหุ้น JCKH ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ประกาศขายในวันที่ 18-22 มิ.ย. 2561 ส่งผลให้การถือครองหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเป็น 10.94% หรือถือหุ้น 68.40 ล้านหุ้น จากก่อนหน้าที่ถือหุ้นอยู่ 42.40 ล้านหุ้น หรือ 8.70% การเข้ามาถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของทวิฉัตร ครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อการบริหารงานภายในบริษัทแต่อย่างใด ทวิฉัตรถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของสายการบินนกแอร์ (NOK) และผงาดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในปัจจุบัน โดยถือหุ้น 540.06 ล้านหุ้น หรือ 23.77%



# โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5629 หน้า: B5(ขวา)

Col.Inch: 43 Ad Value: 47,300 PRValue (x3): 141,900

คลิป: 5:55

คอลัมน์: นายกระหังและหญิงพลอร์: ระทึกสงครามการค้า

● ธุรกิจโรงพยาบาลยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะนโยบายประเทศที่หมายมั่นปั้นมือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ก็เป็นโอกาสหนึ่งของการเติบโต แต่ในวงการรู้กันว่าธุรกิจโรงพยาบาลที่เติบโต มีผลให้ประเทศไทยอาจขาดแคลนในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์

● วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะแพทย์ มธ.อินเตอร์) จึงจัดตั้งหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่น 2 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และนักธุรกิจสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

● บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล หรือ PRINC กางแผนการลงทุน 5 ปี (2561-2565) มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ขยายกิจการธุรกิจโรงพยาบาล สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีแผนจะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลที่ดำเนินการแล้ว ขนาดเฉลี่ย 500-1,000 ล้านบาท/แห่ง ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือที่เปิดให้บริการแล้ว 5 แห่ง เช่น โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ เป็นต้น ■



# โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5629

Col.Inch: 5.94 Ad Value: 6,534

คอลัมน์: ทันสถานการณ์: ลดขยะพลาสติก

หน้า: B8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 19,602

คลิป: 5

## ทันสถานการณ์

### ลดขยะพลาสติก

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์วิจัยลิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยกว่า 30 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ อาทิ พลาสติกหุ้มหิ้ว ช้อน ล้อม รวมถึงโฟม โดยตั้งเป้าลดให้เป็นศูนย์



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การศึกษา - สาธารณสุข - กทม.

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 22 ฉบับที่: 7909

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 50.94 Ad Value: 43,299

PRValue (x3): 129,897

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มธ.เปิด'โรงเรียนอนาคต'สร้างผู้นำรับโลกยุคใหม่

## มธ.เปิด'โรงเรียนอนาคต'สร้างผู้นำรับโลกยุคใหม่

**ท่าพระจันทร์** ● มธ.เปิด “โรงเรียนอนาคต” สร้างเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ รับมือโลกอนาคตที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น เน้นถกเถียง แลกความรู้ สร้างผู้นำ “คนบิตคณะพาณิชยศาสตร์” เผยเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปข้างหน้า รุ่นแรกเปิดรับเด็กระดับ ม.6 และนักศึกษาปริญญาตรี ประมาณ 30 คน เข้าอบรม เข้าค่าย

ที่ห้องวรรณไวทยาภรณ์ ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) - มีการจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “โรงเรียนอนาคต” ค่ายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดย มธ. ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค แอแบร์ท ประเทศไทย และบริษัท ดีวันโอวัน เปอร์เซนต์ โดยนางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า ปัจจุบันการสร้างบัณฑิตหากจะดำเนินการในรูปแบบเดิมๆ คงไม่เพียงพอ ดังนั้น จะต้องหากระบวนการที่หลากหลาย และในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คาดเดาอนาคตได้ยากกว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ใครที่สามารถปรับตัวเองได้จะเป็นเรื่องที่ดี และในอนาคตเราควรที่จะสร้างสมรรถนะเหล่านี้ให้สร้างขึ้นแก่เด็ก มธ.ให้มีวิสัยทัศน์ ให้สังคมไทย

และนานาชาติ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือการตั้งเป้าหมายในการปลูกฝังบัณฑิตของ มธ.ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ GREATS ประกอบด้วย รู้เท่าทันโลก และสังคม มีความรับผิดชอบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีสุนทรียะในจิตใจ เป็นผู้นำทีม และมีจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคม ซึ่งหากทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่าจะช่วยให้สังคมเดินหน้าไปได้ และโรงเรียนอนาคต เป็นการเรียนรู้ผ่านรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เปิดโลกทัศน์และปลูกฝังวิถีคิดแก่เด็ก เป็นโครงการที่ช่วยดึงศักยภาพของเด็ก เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยและอนาคต

สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนอนาคต อธิการบดีฯ กล่าวว่า มธ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิ ฟรีดริค แอแบร์ท ประจำประเทศไทย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ., ศูนย์วิจัย ดีเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. และบริษัท ดี วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนอนาคต ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอน สร้างผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก

ทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม เข้าค่าย มีโอกาสพูดคุยกับนักคิด นักวิชาการ นักเปลี่ยนแปลงทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นการบ่มเพาะความคิด และนักเรียนนักศึกษาสามารถไปต่อยอดความคิด สร้างองค์ความรู้ด้านตนเอง โดยผู้เข้าร่วมต้องมีการทำโปรเจกต์ที่จะได้เห็นแนวความคิด การเปลี่ยนแปลงสังคม จากมุมมองของผู้นำทุกคนผ่านการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเด็กจะได้รู้ว่าต้องการอะไร เสนออย่างไร และจะสร้างอะไรแก่ประเทศไทย

ด้าน นางสตีเนอ คลีฟเพอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค แอแบร์ท ประเทศไทย กล่าวว่า ทางมูลนิธิมีความตื่นตัวและยินดีเป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้ ซึ่งที่เข้าร่วมสนับสนุนโรงเรียนอนาคต เพราะมูลนิธิฟรีดริคฯ เป็นองค์กรด้านการเมืองของเยอรมนี ที่ให้การสนับสนุนเยาวชน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เนื่องจากทราบว่าเยาวชนที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องได้รับการสนับสนุนในหลายเรื่องต่างๆ ทั้งด้านกำลังใจ และงบประมาณ หรือด้านอื่นๆ ดังนั้น โรงเรียนอนาคตจะเป็นการสร้างเยาวชนผู้นำในการพัฒนาสังคม และประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างเยาวชนผู้

ที่มีศักยภาพเกิดการตระหนักรู้ สร้างคำถามที่สร้างสรรค์ในอนาคต ที่สำคัญต้องสร้างเยาวชนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ นอกจากนี้ ยอกให้เยาวชนสร้างสังคมที่เกิดความสมานฉันท์มากขึ้น หวังว่าโรงเรียนที่จะมีกิจกรรมเข้าค่ายภายใน 2 สัปดาห์ จะพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการยกระดับสังคมต่อไป

ด้าน นายพิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. กล่าวว่า โครงการโรงเรียนอนาคต ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้รอบด้าน ไม่ใช่แค่สาขาที่ตัวเองมีความถนัดเท่านั้น เพราะสังคมอนาคตต้องการคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจสถานการณ์โลกปัจจุบัน และอนาคต เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยต้องมองว่าอนาคตจะไม่มีความแน่นอน เราจำเป็นต้องเตรียมคนทำให้คนรุ่นใหม่ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

“เพราะในอนาคตความรู้ ไม่สำคัญเท่าความคิด ไม่มากเท่ากับจินตนาการ และการสร้างคนที่มีความคิดวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงในโลก คือ สิ่งที่มาหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาจะ



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การศึกษา - สาธารณสุข - ททท.

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 22 ฉบับที่: 7909

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 50.94 Ad Value: 43,299

PRValue (x3): 129,897

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มธ.เปิดโรงเรียนอนาคต'สร้างผู้นำรับโลกยุคใหม่'

ทำได้ดี อีกทั้งในอนาคตมหาวิทยาลัย อาจจะไม่ต้องมีโจทย์คนรุ่นใหม่ และ โรงเรียนอนาคต ไม่ใช่เพียงค่าย แต่ เป็นแพลตฟอร์มของการเรียนรู้ใน สังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้า ไปข้างหน้า" นายภิกขกุลกล่าว

ด้าน นายประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. กล่าวว่า โรงเรียน อนาคต มีความเชื่อ 3 ประการ คือ 1.เชื่อว่าสังคมมีความหวัง และความ หวังอยู่ที่คนรุ่นใหม่ จึงตั้งใจทำโครง การกับคนรุ่นใหม่ 2.เชื่อในเรื่องความ หลากหลายว่าเป็นพลัง ในโครงการ นี้เด็กจะได้เรียนรู้วิชาที่หลากหลาย เพื่อก้าวออกจากศาสตร์ของตนเอง หรือความสนใจของตนเอง โรงเรียน อนาคต มีนักศึกษา และนักเรียน มัธยมเข้าร่วม 30 คนจากทั่วประเทศ และจากสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้ง รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ปรัชญา วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะการแสดง 3.เชื่อในเรื่องของการสร้างเครือข่าย ต้องการให้เด็กแต่ละสาขามาสร้าง เครือข่ายร่วมกัน และทำงานร่วมกัน สร้างการเปลี่ยนแปลง ขยายองค์ความ รู้ไปสู่โรงเรียนในวงกว้าง

ด้าน นายปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด กล่าวว่า โรงเรียนอนาคตจะเป็นประสบการณ์ เรียนรู้แบบใหม่ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเสน่ห์ของโรงเรียนอนาคต แตก

ต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และ มหาวิทยาลัย เป็นตลาดวิชา เป็นการ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มุ่งเน้นฝึกฝนทั้งความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะของนักเรียน ให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อร่วมสร้าง อนาคตสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านรูปแบบ การเรียนรู้ที่วงแลกเปลี่ยนถกเถียง เช่น ระเบียบโลกใหม่ ความยั่งยืนและ ระบบนิเวศ เป็นต้น และยังมีส่วนปฏิวัติ การที่จะแลกเปลี่ยนการคิดวิพากษ์ การเขียนอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการ สื่อสาร รวมถึงมีวงสนทนา อย่างเรื่อง การเมืองไทยในอนาคต เศรษฐกิจไทย ในอนาคตด้วย

"รูปแบบการใช้ชีวิตและเรียน รู้ร่วมกัน 2 สัปดาห์เต็ม จะมีวิทยากร ระดับประเทศในวงการต่างๆ เกือบ 50 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ตั้งแต่ 9 โมงถึง 3 ทุ่มทุกวัน มีกระบวนการ ระดับประเทศช่วยดูแลกระบวนการ เรียนรู้ตลอดโครงการ ต้องทำ ผลงานเดี่ยว ต้องส่งภายใน 3 เดือน หลังกิจกรรม ต้องสร้างคาแรคเตอร์ นักเรียนนักศึกษาให้พร้อมการเรียน รู้การเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตั้ง คำถาม การเป็นผู้นำ สร้างระบบการ เรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีองค์ความรู้ที่ ดี ทักษะที่ดี และมีความคิดที่ดี อยากรู้ หรือสนใจศึกษา "โรงเรียนอนาคต" สามารถติดต่อได้ที่ 0-2564-4493 หรือ [www.tu.ac.th/news](http://www.tu.ac.th/news)" นายปกป้อง กล่าว.



# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

วันที่: ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 23776 หน้า: 11(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.27 Ad Value: 8,729.50 PRValue (x3): 26,188.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงของเรา: วิทยาศาสตร์ มธ.รับตรงอิสระ



แวดวงของเรา

edusiamrath@gmail.com

## ■ วิทยาศาสตร์ มธ.รับตรงอิสระ:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โครงการภาคพิเศษ และภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 7 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรี+โท) หลักสูตรวิทยาการประกันภัย หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถิติ หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) หลักสูตรเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ (นานาชาติ)

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ <http://tcas.cupt.net/> ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ก.ค.2561 สอบถามเพิ่มเติมที่งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4440 ต่อ 2002, 2020, 2045 เว็บไซต์ [www.sci.tu.ac.th](http://www.sci.tu.ac.th)